

หน่วยงานกรอกข้อมูล	ชื่อหน่วยงาน	สำนักพัฒนาระบบและรับรองมาตรฐานสินค้าปศุสัตว์		
	จำนวนข้าราชการทั้งหมดในหน่วยงาน	75	จำนวนพนักงานราชการทั้งหมดในหน่วยงาน	299
		รอบการประเมิน		2/2562

*เกณฑ์คะแนนการประเมินความรู้/ทักษะ/คุณลักษณะก่อนและหลังการพัฒนา
 5 = มีความรู้/ทักษะ/คุณลักษณะระดับดีมาก
 4 = มีความรู้/ทักษะ/คุณลักษณะระดับดี
 3 = มีความรู้/ทักษะ/คุณลักษณะระดับปานกลาง
 2 = มีความรู้/ทักษะ/คุณลักษณะระดับน้อย
 1 = มีความรู้/ทักษะ/คุณลักษณะในระดับน้อยมาก

โปรแกรมสรุปผลอัตโนมัติ (ไม่ต้องกรอกข้อมูล)

ประเภท	สรุปแผน-ผลการพัฒนา				สรุปขอบเขตการพัฒนาความรู้/ทักษะ/คุณลักษณะ (คน)		สรุปวิธีการพัฒนา (คน)	
	จำนวนข้าราชการที่มีแผนพัฒนา	ร้อยละ (ต้องไม่น้อยกว่า35%)	จำนวนพนักงานราชการที่มีแผนพัฒนา	ร้อยละ (ต้องไม่น้อยกว่า35%)	1)ความรู้/ทักษะเฉพาะทางในสายงาน(SO, ยุทธ.กระทรวงฯ)	273	1)หน่วยงานกรมฯจัดอบรมเอง	252
แผน	จำนวนข้าราชการที่มีแผนพัฒนา	38	จำนวนพนักงานราชการที่มีแผนพัฒนา	235	2)ภาษา (SO)	0	2)ส่งไปอบรมหน่วยงานอื่น	3
	ร้อยละ (ต้องไม่น้อยกว่า35%)	50.67	ร้อยละ (ต้องไม่น้อยกว่า35%)	78.60	3)ภาวะผู้นำ/คุณธรรม/จริยธรรม(SO, ยุทธ.กระทรวงฯ, ยุทธ.กรมฯ)	0	3)E-learning	0
ผล	จำนวนขรก.ที่ผ่านการพัฒนา	0	จำนวนพรงค.ที่ผ่านการพัฒนา	0	4)จิตอาสา/บริการ (SO)	0	4)ชุมชนนักปฏิบัติ	18
	ร้อยละ (ต้องไม่น้อยกว่า35%)	0.00	ร้อยละ (ต้องไม่น้อยกว่า35%)	0.00	5)ความรับผิดชอบ/ซื่อสัตย์สุจริต (SO)	0	5)อื่นๆ(การสงงาน การมอบหมายงานฯลฯ)	0
				6)ทำงานเป็นทีม (SO)	0			
				7)คิดค้นพัฒนาและประยุกต์ใช้นวัตกรรมใหม่(SO,ยุทธ.กระทรวงฯ)	0			
				8)กฎหมาย/กฎระเบียบในการปฏิบัติงาน(ยุทธ.กระทรวงฯ)	0			
				9)การใช้เทคโนโลยี(ยุทธ.กระทรวงฯ, ยุทธ.กรมฯ)	0			
				10)ทักษะการคิด(SO, ยุทธ.กระทรวงฯ,ยุทธ.กรมฯ)	0			

**เกณฑ์คะแนนการประเมินการนำไปใช้ประโยชน์
 5 = นำความรู้/ทักษะ/คุณลักษณะที่พัฒนาไปใช้ประโยชน์ในงานได้ยอดเยี่ยม
 4 = นำความรู้/ทักษะ/คุณลักษณะไปใช้ประโยชน์ในงานได้ดี
 3 = นำความรู้/ทักษะ/คุณลักษณะไปใช้ประโยชน์ในงานได้ปานกลาง
 2 = นำความรู้/ทักษะ/คุณลักษณะไปใช้ประโยชน์ในงานได้น้อย
 1 = นำความรู้/ทักษะ/คุณลักษณะไปใช้ประโยชน์ในงานได้น้อยมาก

ที่.	ชื่อ-สกุล (ไม่นับคนซ้ำ: เลือกรายงานคนละ 1 หลักสูตร)	ประเภทตำแหน่ง (คลิกเพื่อเลือก)	แผนการพัฒนาบุคคล (รอบประเมินฯ 1: รายงานภายในพ.ย./รอบประเมินฯ 2: รายงานภายในพ.ค.)					ผลการพัฒนาบุคคล (รอบประเมินฯ 1: รายงานภายในมี.ค./รอบฯ 2: รายงานภายในก.ย.)					
			ระบุชื่อเรื่อง/หลักสูตรที่ต้องพัฒนา	ความสอดคล้องตามความรู้/ทักษะ/คุณลักษณะที่กำหนด (คลิกเพื่อเลือก)	*คะแนนประเมินตนเองก่อนการพัฒนา	*คะแนนประเมินก่อนการพัฒนาโดยผู้บังคับบัญชาระดับต้น	วิธีการพัฒนา (คลิกเพื่อเลือก)	ช่วงเดือนที่จะพัฒนา	ชื่อเรื่อง/หลักสูตรที่ผ่านการพัฒนา	วิธีการพัฒนา/หรือระบุหากไม่ได้รับการพัฒนา (คลิกเพื่อเลือก)	*คะแนนประเมินตนเองหลังการพัฒนา	*คะแนนประเมินหลังการพัฒนาโดยผู้บังคับบัญชาระดับต้น	**คะแนนประเมินการนำไปใช้ประโยชน์โดยผู้บังคับบัญชาระดับต้น
1	นางธนวรรณ หอมกระจาย	ข้าราชการ	โครงการฝึกอบรมการพัฒนาศักยภาพของบุคลากรด้านมาตรฐานสินค้าปศุสัตว์	ความรู้/ทักษะเฉพาะทางในสายงาน	3	3	หน่วยงานกรมฯจัดอบรมเอง	มี.ย.-62					
2	นางสาววิภาดา ดารรัตน์นาคดล	ข้าราชการ	โครงการฝึกอบรมการพัฒนาศักยภาพของบุคลากรด้านมาตรฐานสินค้าปศุสัตว์	ความรู้/ทักษะเฉพาะทางในสายงาน	3	3	หน่วยงานกรมฯจัดอบรมเอง	มี.ย.-62					
3	นางสาวสุกัญญา มัญจกานนท์	พนักงานราชการ	โครงการฝึกอบรมการพัฒนาศักยภาพของบุคลากรด้านมาตรฐานสินค้าปศุสัตว์	ความรู้/ทักษะเฉพาะทางในสายงาน	3	3	หน่วยงานกรมฯจัดอบรมเอง	มี.ย.-62					
4	นายศุภชัย ศิริรัตน์	พนักงานราชการ	โครงการฝึกอบรมการพัฒนาศักยภาพของบุคลากรด้านมาตรฐานสินค้าปศุสัตว์	ความรู้/ทักษะเฉพาะทางในสายงาน	3	3	หน่วยงานกรมฯจัดอบรมเอง	มี.ย.-62					
5	นางวาสนา วีระสัย	พนักงานราชการ	โครงการฝึกอบรมการพัฒนาศักยภาพของบุคลากรด้านมาตรฐานสินค้าปศุสัตว์	ความรู้/ทักษะเฉพาะทางในสายงาน	3	3	หน่วยงานกรมฯจัดอบรมเอง	มี.ย.-62					

6	นางสาวอลิสรา สะอาดเอี่ยม	พนักงานราชการ	โครงการฝึกอบรมการพัฒนาศักยภาพของบุคลากรด้านมาตรฐานสินค้าปศุสัตว์	ความรู้/ทักษะเฉพาะทางในสายงาน	3	3	หน่วยงานกรมฯ จัดอบรมเอง	มี.ย.-62						
7	นางสาวมธุรดา สวพันธุ์	พนักงานราชการ	โครงการฝึกอบรมการพัฒนาศักยภาพของบุคลากรด้านมาตรฐานสินค้าปศุสัตว์	ความรู้/ทักษะเฉพาะทางในสายงาน	3	3	หน่วยงานกรมฯ จัดอบรมเอง	มี.ย.-62						
8	นายอภิรักษ์ คงนุรัตน์	ข้าราชการ	โครงการฝึกอบรมการพัฒนาศักยภาพของบุคลากรด้านมาตรฐานสินค้าปศุสัตว์	ความรู้/ทักษะเฉพาะทางในสายงาน	3	3	หน่วยงานกรมฯ จัดอบรมเอง	มี.ย.-62						
9	นายปราโมช พวงขมภู	ข้าราชการ	โครงการฝึกอบรมการพัฒนาศักยภาพของบุคลากรด้านมาตรฐานสินค้าปศุสัตว์	ความรู้/ทักษะเฉพาะทางในสายงาน	3	3	หน่วยงานกรมฯ จัดอบรมเอง	มี.ย.-62						
10	นางสาวณิชาภานต์ วิศิษฐวานิชย์	ข้าราชการ	โครงการฝึกอบรมการพัฒนาศักยภาพของบุคลากรด้านมาตรฐานสินค้าปศุสัตว์	ความรู้/ทักษะเฉพาะทางในสายงาน	3	3	หน่วยงานกรมฯ จัดอบรมเอง	มี.ย.-62						
11	นายชัยรัตน์ วรศรี	พนักงานราชการ	โครงการฝึกอบรมการพัฒนาศักยภาพของบุคลากรด้านมาตรฐานสินค้าปศุสัตว์	ความรู้/ทักษะเฉพาะทางในสายงาน	3	3	หน่วยงานกรมฯ จัดอบรมเอง	มี.ย.-62						
12	นางสาวพัชพร อัครพัฒนากุล	พนักงานราชการ	โครงการฝึกอบรมการพัฒนาศักยภาพของบุคลากรด้านมาตรฐานสินค้าปศุสัตว์	ความรู้/ทักษะเฉพาะทางในสายงาน	3	3	หน่วยงานกรมฯ จัดอบรมเอง	มี.ย.-62						
13	นายศิลป์ชัย โฉมเผือก	ข้าราชการ	โครงการฝึกอบรมการพัฒนาศักยภาพของบุคลากรด้านมาตรฐานสินค้าปศุสัตว์	ความรู้/ทักษะเฉพาะทางในสายงาน	3	3	หน่วยงานกรมฯ จัดอบรมเอง	มี.ย.-62						
14	นายวิวัฒน์ วงษ์จันทร์	พนักงานราชการ	โครงการฝึกอบรมการพัฒนาศักยภาพของบุคลากรด้านมาตรฐานสินค้าปศุสัตว์	ความรู้/ทักษะเฉพาะทางในสายงาน	3	3	หน่วยงานกรมฯ จัดอบรมเอง	มี.ย.-62						
15	นางสาวสุภา วีระสัย	พนักงานราชการ	โครงการฝึกอบรมการพัฒนาศักยภาพของบุคลากรด้านมาตรฐานสินค้าปศุสัตว์	ความรู้/ทักษะเฉพาะทางในสายงาน	3	3	หน่วยงานกรมฯ จัดอบรมเอง	มี.ย.-62						

16	นายวีรยุทธ ช่างอยู่	พนักงานราชการ	โครงการฝึกอบรมการพัฒนาศักยภาพของบุคลากรด้านมาตรฐานสินค้าปศุสัตว์	ความรู้/ทักษะเฉพาะทางในสายงาน	3	3	หน่วยงานกรมฯ จัดอบรมเอง	มี.ย.-62						
17	นางสาวศวดี สิทธิวิชัย	พนักงานราชการ	โครงการฝึกอบรมการพัฒนาศักยภาพของบุคลากรด้านมาตรฐานสินค้าปศุสัตว์	ความรู้/ทักษะเฉพาะทางในสายงาน	3	3	หน่วยงานกรมฯ จัดอบรมเอง	มี.ย.-62						
18	นายทนง เขมกุล	พนักงานราชการ	โครงการฝึกอบรมการพัฒนาศักยภาพของบุคลากรด้านมาตรฐานสินค้าปศุสัตว์	ความรู้/ทักษะเฉพาะทางในสายงาน	3	3	หน่วยงานกรมฯ จัดอบรมเอง	มี.ย.-62						
19	นายเอกชัย ก่อเกียรติสกุลชัย	ข้าราชการ	โครงการฝึกอบรมการพัฒนาศักยภาพของบุคลากรด้านมาตรฐานสินค้าปศุสัตว์	ความรู้/ทักษะเฉพาะทางในสายงาน	3	3	หน่วยงานกรมฯ จัดอบรมเอง	มี.ย.-62						
20	นางสาววันวิสาข์ แยมมีกลิ่น	ข้าราชการ	โครงการฝึกอบรมการพัฒนาศักยภาพของบุคลากรด้านมาตรฐานสินค้าปศุสัตว์	ความรู้/ทักษะเฉพาะทางในสายงาน	3	3	หน่วยงานกรมฯ จัดอบรมเอง	มี.ย.-62						
21	นางสาวคุณณัสนิม กัล้าหาญ	ข้าราชการ	โครงการฝึกอบรมการพัฒนาศักยภาพของบุคลากรด้านมาตรฐานสินค้าปศุสัตว์	ความรู้/ทักษะเฉพาะทางในสายงาน	3	3	หน่วยงานกรมฯ จัดอบรมเอง	มี.ย.-62						
22	นางสาวณัฐภาวี ภิรมรัถย์	พนักงานราชการ	โครงการฝึกอบรมการพัฒนาศักยภาพของบุคลากรด้านมาตรฐานสินค้าปศุสัตว์	ความรู้/ทักษะเฉพาะทางในสายงาน	3	3	หน่วยงานกรมฯ จัดอบรมเอง	มี.ย.-62						
23	นายโอฬาร กิจปริดาบริสุทธิ์	ข้าราชการ	โครงการฝึกอบรมการพัฒนาศักยภาพของบุคลากรด้านมาตรฐานสินค้าปศุสัตว์	ความรู้/ทักษะเฉพาะทางในสายงาน	3	3	หน่วยงานกรมฯ จัดอบรมเอง	มี.ย.-62						
24	นางสาวเมธาวี ธรรมประทีป	ข้าราชการ	โครงการฝึกอบรมการพัฒนาศักยภาพของบุคลากรด้านมาตรฐานสินค้าปศุสัตว์	ความรู้/ทักษะเฉพาะทางในสายงาน	3	3	หน่วยงานกรมฯ จัดอบรมเอง	มี.ย.-62						
25	นายฐิติพงศ์ แก้วธรรมานุกุล	พนักงานราชการ	โครงการฝึกอบรมการพัฒนาศักยภาพของบุคลากรด้านมาตรฐานสินค้าปศุสัตว์	ความรู้/ทักษะเฉพาะทางในสายงาน	3	3	หน่วยงานกรมฯ จัดอบรมเอง	มี.ย.-62						

26	นางสาวปิยากร พันมะแพทย์	พนักงานราชการ	โครงการฝึกอบรมการพัฒนาศักยภาพของบุคลากรด้านมาตรฐานสินค้าปศุสัตว์	ความรู้/ทักษะเฉพาะทางในสายงาน	3	3	หน่วยงานกรมฯ จัดอบรมเอง	มี.ย.-62						
27	นางสาวสุนิษา ประสารวุฒิ	พนักงานราชการ	โครงการฝึกอบรมการพัฒนาศักยภาพของบุคลากรด้านมาตรฐานสินค้าปศุสัตว์	ความรู้/ทักษะเฉพาะทางในสายงาน	3	3	หน่วยงานกรมฯ จัดอบรมเอง	มี.ย.-62						
28	นางสาววรภรณ์ เสาหงษ์	พนักงานราชการ	โครงการฝึกอบรมการพัฒนาศักยภาพของบุคลากรด้านมาตรฐานสินค้าปศุสัตว์	ความรู้/ทักษะเฉพาะทางในสายงาน	3	3	หน่วยงานกรมฯ จัดอบรมเอง	มี.ย.-62						
29	นางสาวอัครพรพรณ สุชป้อม	พนักงานราชการ	โครงการฝึกอบรมการพัฒนาศักยภาพของบุคลากรด้านมาตรฐานสินค้าปศุสัตว์	ความรู้/ทักษะเฉพาะทางในสายงาน	3	3	หน่วยงานกรมฯ จัดอบรมเอง	มี.ย.-62						
30	นายเขาวลิต จินดาวงศ์	ข้าราชการ	โครงการฝึกอบรมการพัฒนาศักยภาพของบุคลากรด้านมาตรฐานสินค้าปศุสัตว์	ความรู้/ทักษะเฉพาะทางในสายงาน	3	3	หน่วยงานกรมฯ จัดอบรมเอง	มี.ย.-62						
31	นางสาวทิพย์สุดา พุฒซ้อน	ข้าราชการ	โครงการฝึกอบรมการพัฒนาศักยภาพของบุคลากรด้านมาตรฐานสินค้าปศุสัตว์	ความรู้/ทักษะเฉพาะทางในสายงาน	3	3	หน่วยงานกรมฯ จัดอบรมเอง	มี.ย.-62						
32	นางสาวศุภจี มณีรัตน์	พนักงานราชการ	โครงการฝึกอบรมการพัฒนาศักยภาพของบุคลากรด้านมาตรฐานสินค้าปศุสัตว์	ความรู้/ทักษะเฉพาะทางในสายงาน	3	3	หน่วยงานกรมฯ จัดอบรมเอง	มี.ย.-62						
33	นางสาวสอน ฤทธิงกูญ	พนักงานราชการ	โครงการฝึกอบรมการพัฒนาศักยภาพของบุคลากรด้านมาตรฐานสินค้าปศุสัตว์	ความรู้/ทักษะเฉพาะทางในสายงาน	3	3	หน่วยงานกรมฯ จัดอบรมเอง	มี.ย.-62						
34	นายมารุต เชียงเถียร	ข้าราชการ	โครงการฝึกอบรมการพัฒนาศักยภาพของบุคลากรด้านมาตรฐานสินค้าปศุสัตว์	ความรู้/ทักษะเฉพาะทางในสายงาน	3	3	หน่วยงานกรมฯ จัดอบรมเอง	มี.ย.-62						
35	นางสาวอัญญาวดี คำภา	พนักงานราชการ	โครงการฝึกอบรมการพัฒนาศักยภาพของบุคลากรด้านมาตรฐานสินค้าปศุสัตว์	ความรู้/ทักษะเฉพาะทางในสายงาน	3	3	หน่วยงานกรมฯ จัดอบรมเอง	มี.ย.-62						

36	นายปราโมทย์ ศรีสังข์	ข้าราชการ	โครงการฝึกอบรมการพัฒนาศักยภาพของบุคลากรด้านมาตรฐานสินค้าปศุสัตว์	ความรู้/ทักษะเฉพาะทางในสายงาน	3	3	หน่วยงานกรมฯ จัดอบรมเอง	มี.ย.-62						
37	นายวสันต์ เคยเหล่า	ข้าราชการ	โครงการฝึกอบรมการพัฒนาศักยภาพของบุคลากรด้านมาตรฐานสินค้าปศุสัตว์	ความรู้/ทักษะเฉพาะทางในสายงาน	3	3	หน่วยงานกรมฯ จัดอบรมเอง	มี.ย.-62						
38	นายโอกาส วงศ์นิติพัฒน์	ข้าราชการ	โครงการฝึกอบรมการพัฒนาศักยภาพของบุคลากรด้านมาตรฐานสินค้าปศุสัตว์	ความรู้/ทักษะเฉพาะทางในสายงาน	3	3	หน่วยงานกรมฯ จัดอบรมเอง	มี.ย.-62						
39	นายจิระเดช เพิ่มกว่าเก่า	ข้าราชการ	โครงการฝึกอบรมการพัฒนาศักยภาพของบุคลากรด้านมาตรฐานสินค้าปศุสัตว์	ความรู้/ทักษะเฉพาะทางในสายงาน	3	3	หน่วยงานกรมฯ จัดอบรมเอง	มี.ย.-62						
40	นายวินัย กาญจนมาลา	ข้าราชการ	โครงการฝึกอบรมการพัฒนาศักยภาพของบุคลากรด้านมาตรฐานสินค้าปศุสัตว์	ความรู้/ทักษะเฉพาะทางในสายงาน	3	3	หน่วยงานกรมฯ จัดอบรมเอง	มี.ย.-62						
41	นางสาวดลณรัตน์ แหม่มตั้ง	ข้าราชการ	โครงการฝึกอบรมการพัฒนาศักยภาพของบุคลากรด้านมาตรฐานสินค้าปศุสัตว์	ความรู้/ทักษะเฉพาะทางในสายงาน	3	3	หน่วยงานกรมฯ จัดอบรมเอง	มี.ย.-62						
42	นางสาวมรินทร์ เพ็ญโรจน์	ข้าราชการ	โครงการฝึกอบรมการพัฒนาศักยภาพของบุคลากรด้านมาตรฐานสินค้าปศุสัตว์	ความรู้/ทักษะเฉพาะทางในสายงาน	3	3	หน่วยงานกรมฯ จัดอบรมเอง	มี.ย.-62						
43	นายกิตติ ภมรสุต	ข้าราชการ	โครงการฝึกอบรมการพัฒนาศักยภาพของบุคลากรด้านมาตรฐานสินค้าปศุสัตว์	ความรู้/ทักษะเฉพาะทางในสายงาน	3	3	หน่วยงานกรมฯ จัดอบรมเอง	มี.ย.-62						
44	นางสาวจินตนา คอนไชยศรี	พนักงานราชการ	โครงการฝึกอบรมการพัฒนาศักยภาพของบุคลากรด้านมาตรฐานสินค้าปศุสัตว์	ความรู้/ทักษะเฉพาะทางในสายงาน	3	3	หน่วยงานกรมฯ จัดอบรมเอง	มี.ย.-62						
45	นางสาวเบญจวรรณ พูลนิล	พนักงานราชการ	โครงการฝึกอบรมการพัฒนาศักยภาพของบุคลากรด้านมาตรฐานสินค้าปศุสัตว์	ความรู้/ทักษะเฉพาะทางในสายงาน	3	3	หน่วยงานกรมฯ จัดอบรมเอง	มี.ย.-62						

46	นางสาวสุวิมล จิงเจริญสุขยิ่ง	พนักงานราชการ	โครงการฝึกอบรมการพัฒนาศักยภาพของบุคลากรด้านมาตรฐานสินค้าปศุสัตว์	ความรู้/ทักษะเฉพาะทางในสายงาน	3	3	หน่วยงานกรมฯ จัดอบรมเอง	มี.ย.-62								
47	นายพิเชฐ จิวมงคลชัย	พนักงานราชการ	โครงการฝึกอบรมการพัฒนาศักยภาพของบุคลากรด้านมาตรฐานสินค้าปศุสัตว์	ความรู้/ทักษะเฉพาะทางในสายงาน	3	3	หน่วยงานกรมฯ จัดอบรมเอง	มี.ย.-62								
48	นายเศรษฐสิทธิ์ หัวใจแก้ว	พนักงานราชการ	โครงการฝึกอบรมการพัฒนาศักยภาพของบุคลากรด้านมาตรฐานสินค้าปศุสัตว์	ความรู้/ทักษะเฉพาะทางในสายงาน	3	3	หน่วยงานกรมฯ จัดอบรมเอง	มี.ย.-62								
49	นายณัฐกิจ จิงเจริญสุขยิ่ง	พนักงานราชการ	โครงการฝึกอบรมการพัฒนาศักยภาพของบุคลากรด้านมาตรฐานสินค้าปศุสัตว์	ความรู้/ทักษะเฉพาะทางในสายงาน	3	3	หน่วยงานกรมฯ จัดอบรมเอง	มี.ย.-62								
50	นายอัมรินทร์ สมานชาติ	พนักงานราชการ	โครงการฝึกอบรมการพัฒนาศักยภาพของบุคลากรด้านมาตรฐานสินค้าปศุสัตว์	ความรู้/ทักษะเฉพาะทางในสายงาน	3	3	หน่วยงานกรมฯ จัดอบรมเอง	มี.ย.-62								
51	นางสาวอุทุมพร เจริมรัตนพงศ์	พนักงานราชการ	โครงการฝึกอบรมการพัฒนาศักยภาพของบุคลากรด้านมาตรฐานสินค้าปศุสัตว์	ความรู้/ทักษะเฉพาะทางในสายงาน	3	3	หน่วยงานกรมฯ จัดอบรมเอง	มี.ย.-62								
52	นางสาวนพสิริ นาคสิทธิวงศ์	พนักงานราชการ	โครงการฝึกอบรมการพัฒนาศักยภาพของบุคลากรด้านมาตรฐานสินค้าปศุสัตว์	ความรู้/ทักษะเฉพาะทางในสายงาน	3	3	หน่วยงานกรมฯ จัดอบรมเอง	มี.ย.-62								
53	นางสาวเพ็ญศิริ กมลเลิศวัฒน์	พนักงานราชการ	โครงการฝึกอบรมการพัฒนาศักยภาพของบุคลากรด้านมาตรฐานสินค้าปศุสัตว์	ความรู้/ทักษะเฉพาะทางในสายงาน	3	3	หน่วยงานกรมฯ จัดอบรมเอง	มี.ย.-62								
54	นางสาวรัชนาพร นามกร	พนักงานราชการ	โครงการฝึกอบรมการพัฒนาศักยภาพของบุคลากรด้านมาตรฐานสินค้าปศุสัตว์	ความรู้/ทักษะเฉพาะทางในสายงาน	3	3	หน่วยงานกรมฯ จัดอบรมเอง	มี.ย.-62								
55	นางสาวกมลพรรณ พลัฒผล	พนักงานราชการ	โครงการฝึกอบรมการพัฒนาศักยภาพของบุคลากรด้านมาตรฐานสินค้าปศุสัตว์	ความรู้/ทักษะเฉพาะทางในสายงาน	3	3	หน่วยงานกรมฯ จัดอบรมเอง	มี.ย.-62								

56	นางสาวศรดา โพธิ์ศรี	พนักงานราชการ	โครงการฝึกอบรมการพัฒนาศักยภาพของบุคลากรด้านมาตรฐานสินค้าปศุสัตว์	ความรู้/ทักษะเฉพาะทางในสายงาน	3	3	หน่วยงานกรมฯ จัดอบรมเอง	มี.ย.-62						
57	นางสาวศุทธิณี อัครชัยสกุล	พนักงานราชการ	โครงการฝึกอบรมการพัฒนาศักยภาพของบุคลากรด้านมาตรฐานสินค้าปศุสัตว์	ความรู้/ทักษะเฉพาะทางในสายงาน	3	3	หน่วยงานกรมฯ จัดอบรมเอง	มี.ย.-62						
58	นางสาวปาลีน พิทักษ์สาลี	พนักงานราชการ	โครงการฝึกอบรมการพัฒนาศักยภาพของบุคลากรด้านมาตรฐานสินค้าปศุสัตว์	ความรู้/ทักษะเฉพาะทางในสายงาน	3	3	หน่วยงานกรมฯ จัดอบรมเอง	มี.ย.-62						
59	นางสาวชนากานต์ โชติพุทธิกุล	พนักงานราชการ	โครงการฝึกอบรมการพัฒนาศักยภาพของบุคลากรด้านมาตรฐานสินค้าปศุสัตว์	ความรู้/ทักษะเฉพาะทางในสายงาน	3	3	หน่วยงานกรมฯ จัดอบรมเอง	มี.ย.-62						
60	นายปริญญา ศรีบานแจ่ม	พนักงานราชการ	โครงการฝึกอบรมการพัฒนาศักยภาพของบุคลากรด้านมาตรฐานสินค้าปศุสัตว์	ความรู้/ทักษะเฉพาะทางในสายงาน	3	3	หน่วยงานกรมฯ จัดอบรมเอง	มี.ย.-62						
61	นางสาวนวลผกา ปิ่นแก้ว	พนักงานราชการ	โครงการฝึกอบรมการพัฒนาศักยภาพของบุคลากรด้านมาตรฐานสินค้าปศุสัตว์	ความรู้/ทักษะเฉพาะทางในสายงาน	3	3	หน่วยงานกรมฯ จัดอบรมเอง	มี.ย.-62						
62	นายบุษย์ ชูชัยแสงรัตน์	พนักงานราชการ	โครงการฝึกอบรมการพัฒนาศักยภาพของบุคลากรด้านมาตรฐานสินค้าปศุสัตว์	ความรู้/ทักษะเฉพาะทางในสายงาน	3	3	หน่วยงานกรมฯ จัดอบรมเอง	มี.ย.-62						
63	นางสาวอมรรรัตน์ สงค์คำ	พนักงานราชการ	โครงการฝึกอบรมการพัฒนาศักยภาพของบุคลากรด้านมาตรฐานสินค้าปศุสัตว์	ความรู้/ทักษะเฉพาะทางในสายงาน	3	3	หน่วยงานกรมฯ จัดอบรมเอง	มี.ย.-62						
64	นายอภิพงษ์ ศรีแก้ว	พนักงานราชการ	โครงการฝึกอบรมการพัฒนาศักยภาพของบุคลากรด้านมาตรฐานสินค้าปศุสัตว์	ความรู้/ทักษะเฉพาะทางในสายงาน	3	3	หน่วยงานกรมฯ จัดอบรมเอง	มี.ย.-62						
65	นางสาวศิริอร เพ็ชรน้อย	พนักงานราชการ	โครงการฝึกอบรมการพัฒนาศักยภาพของบุคลากรด้านมาตรฐานสินค้าปศุสัตว์	ความรู้/ทักษะเฉพาะทางในสายงาน	3	3	หน่วยงานกรมฯ จัดอบรมเอง	มี.ย.-62						

66	นางสาวพัทธนันท์ โคตมะ	พนักงานราชการ	โครงการฝึกอบรมการพัฒนาศักยภาพของบุคลากรด้านมาตรฐานสินค้าปศุสัตว์	ความรู้/ทักษะเฉพาะทางในสายงาน	3	3	หน่วยงานกรมฯ จัดอบรมเอง	มี.ย.-62						
67	นางสาวพรพร แต่มศรีนิล	พนักงานราชการ	โครงการฝึกอบรมการพัฒนาศักยภาพของบุคลากรด้านมาตรฐานสินค้าปศุสัตว์	ความรู้/ทักษะเฉพาะทางในสายงาน	3	3	หน่วยงานกรมฯ จัดอบรมเอง	มี.ย.-62						
68	นายพิชยา วงษาสุข	พนักงานราชการ	โครงการฝึกอบรมการพัฒนาศักยภาพของบุคลากรด้านมาตรฐานสินค้าปศุสัตว์	ความรู้/ทักษะเฉพาะทางในสายงาน	3	3	หน่วยงานกรมฯ จัดอบรมเอง	มี.ย.-62						
69	นางสาวงามตา เกลี้ยงมีศรี	พนักงานราชการ	โครงการฝึกอบรมการพัฒนาศักยภาพของบุคลากรด้านมาตรฐานสินค้าปศุสัตว์	ความรู้/ทักษะเฉพาะทางในสายงาน	3	3	หน่วยงานกรมฯ จัดอบรมเอง	มี.ย.-62						
70	นางสาวชุลีกร อิ่มเที่ยง	พนักงานราชการ	โครงการฝึกอบรมการพัฒนาศักยภาพของบุคลากรด้านมาตรฐานสินค้าปศุสัตว์	ความรู้/ทักษะเฉพาะทางในสายงาน	3	3	หน่วยงานกรมฯ จัดอบรมเอง	มี.ย.-62						
71	นางสาวภัทรดา เพชรรัตน์	พนักงานราชการ	โครงการฝึกอบรมการพัฒนาศักยภาพของบุคลากรด้านมาตรฐานสินค้าปศุสัตว์	ความรู้/ทักษะเฉพาะทางในสายงาน	3	3	หน่วยงานกรมฯ จัดอบรมเอง	มี.ย.-62						
72	นางสาวจุฬาลักษณ์ มานิจลิน	พนักงานราชการ	โครงการฝึกอบรมการพัฒนาศักยภาพของบุคลากรด้านมาตรฐานสินค้าปศุสัตว์	ความรู้/ทักษะเฉพาะทางในสายงาน	3	3	หน่วยงานกรมฯ จัดอบรมเอง	มี.ย.-62						
73	นายจิตติวัฒน์ ศิริมา	พนักงานราชการ	โครงการฝึกอบรมการพัฒนาศักยภาพของบุคลากรด้านมาตรฐานสินค้าปศุสัตว์	ความรู้/ทักษะเฉพาะทางในสายงาน	3	3	หน่วยงานกรมฯ จัดอบรมเอง	มี.ย.-62						
74	นางสาวราตรี จวนสง	พนักงานราชการ	โครงการฝึกอบรมการพัฒนาศักยภาพของบุคลากรด้านมาตรฐานสินค้าปศุสัตว์	ความรู้/ทักษะเฉพาะทางในสายงาน	3	3	หน่วยงานกรมฯ จัดอบรมเอง	มี.ย.-62						
75	นางสาวพรทิพย์ พิระพัฒน์พงษ์	พนักงานราชการ	โครงการฝึกอบรมการพัฒนาศักยภาพของบุคลากรด้านมาตรฐานสินค้าปศุสัตว์	ความรู้/ทักษะเฉพาะทางในสายงาน	3	3	หน่วยงานกรมฯ จัดอบรมเอง	มี.ย.-62						

76	นางสาวภาวิณี ศรีสุรินทร์	พนักงานราชการ	โครงการฝึกอบรมการพัฒนาศักยภาพของบุคลากรด้านมาตรฐานสินค้าปศุสัตว์	ความรู้/ทักษะเฉพาะทางในสายงาน	3	3	หน่วยงานกรมฯ จัดอบรมเอง	มี.ย.-62						
77	นางสาวปานจิต แก้วพรม	พนักงานราชการ	โครงการฝึกอบรมการพัฒนาศักยภาพของบุคลากรด้านมาตรฐานสินค้าปศุสัตว์	ความรู้/ทักษะเฉพาะทางในสายงาน	3	3	หน่วยงานกรมฯ จัดอบรมเอง	มี.ย.-62						
78	นางสาวนภัสนันท์ ศุภชวัล	พนักงานราชการ	โครงการฝึกอบรมการพัฒนาศักยภาพของบุคลากรด้านมาตรฐานสินค้าปศุสัตว์	ความรู้/ทักษะเฉพาะทางในสายงาน	3	3	หน่วยงานกรมฯ จัดอบรมเอง	มี.ย.-62						
79	นายวรวีช แซ่หลี่	พนักงานราชการ	โครงการฝึกอบรมการพัฒนาศักยภาพของบุคลากรด้านมาตรฐานสินค้าปศุสัตว์	ความรู้/ทักษะเฉพาะทางในสายงาน	3	3	หน่วยงานกรมฯ จัดอบรมเอง	มี.ย.-62						
80	นางสาวบุญยาพร เพ็องฟูสิน	พนักงานราชการ	โครงการฝึกอบรมการพัฒนาศักยภาพของบุคลากรด้านมาตรฐานสินค้าปศุสัตว์	ความรู้/ทักษะเฉพาะทางในสายงาน	3	3	หน่วยงานกรมฯ จัดอบรมเอง	มี.ย.-62						
81	นางสาวพศิกา สุขเกษม	พนักงานราชการ	โครงการฝึกอบรมการพัฒนาศักยภาพของบุคลากรด้านมาตรฐานสินค้าปศุสัตว์	ความรู้/ทักษะเฉพาะทางในสายงาน	3	3	หน่วยงานกรมฯ จัดอบรมเอง	มี.ย.-62						
82	นางสาวจินดาวรรณ สุวรรณชัย	พนักงานราชการ	โครงการฝึกอบรมการพัฒนาศักยภาพของบุคลากรด้านมาตรฐานสินค้าปศุสัตว์	ความรู้/ทักษะเฉพาะทางในสายงาน	3	3	หน่วยงานกรมฯ จัดอบรมเอง	มี.ย.-62						
83	นางสาวสิริกร สมภูมิ	พนักงานราชการ	โครงการฝึกอบรมการพัฒนาศักยภาพของบุคลากรด้านมาตรฐานสินค้าปศุสัตว์	ความรู้/ทักษะเฉพาะทางในสายงาน	3	3	หน่วยงานกรมฯ จัดอบรมเอง	มี.ย.-62						
84	นางสาวพัชนี เกษแม่นกิจ	พนักงานราชการ	โครงการฝึกอบรมการพัฒนาศักยภาพของบุคลากรด้านมาตรฐานสินค้าปศุสัตว์	ความรู้/ทักษะเฉพาะทางในสายงาน	3	3	หน่วยงานกรมฯ จัดอบรมเอง	มี.ย.-62						
85	นางสาวอภิญา จำปาวงษ์	พนักงานราชการ	โครงการฝึกอบรมการพัฒนาศักยภาพของบุคลากรด้านมาตรฐานสินค้าปศุสัตว์	ความรู้/ทักษะเฉพาะทางในสายงาน	3	3	หน่วยงานกรมฯ จัดอบรมเอง	มี.ย.-62						

86	นางสาวนันท์รัตน์ เบญจามฤต	พนักงานราชการ	โครงการฝึกอบรมการพัฒนาศักยภาพของบุคลากรด้านมาตรฐานสินค้าปศุสัตว์	ความรู้/ทักษะเฉพาะทางในสายงาน	3	3	หน่วยงานกรมฯ จัดอบรมเอง	มี.ย.-62						
87	นางสาวสุพิจิต ภิรมย์	พนักงานราชการ	โครงการฝึกอบรมการพัฒนาศักยภาพของบุคลากรด้านมาตรฐานสินค้าปศุสัตว์	ความรู้/ทักษะเฉพาะทางในสายงาน	3	3	หน่วยงานกรมฯ จัดอบรมเอง	มี.ย.-62						
88	นางสาวรัชนิกร บุญยุทธสกุล	พนักงานราชการ	โครงการฝึกอบรมการพัฒนาศักยภาพของบุคลากรด้านมาตรฐานสินค้าปศุสัตว์	ความรู้/ทักษะเฉพาะทางในสายงาน	3	3	หน่วยงานกรมฯ จัดอบรมเอง	มี.ย.-62						
89	นางสาวอรพรรณ วีโลว์ลีย์	พนักงานราชการ	โครงการฝึกอบรมการพัฒนาศักยภาพของบุคลากรด้านมาตรฐานสินค้าปศุสัตว์	ความรู้/ทักษะเฉพาะทางในสายงาน	3	3	หน่วยงานกรมฯ จัดอบรมเอง	มี.ย.-62						
90	นางสาวปิยะมาศ อุษสา	พนักงานราชการ	โครงการฝึกอบรมการพัฒนาศักยภาพของบุคลากรด้านมาตรฐานสินค้าปศุสัตว์	ความรู้/ทักษะเฉพาะทางในสายงาน	3	3	หน่วยงานกรมฯ จัดอบรมเอง	มี.ย.-62						
91	นางสาวอุดมลักษณ์ เกษก้าน	พนักงานราชการ	โครงการฝึกอบรมการพัฒนาศักยภาพของบุคลากรด้านมาตรฐานสินค้าปศุสัตว์	ความรู้/ทักษะเฉพาะทางในสายงาน	3	3	หน่วยงานกรมฯ จัดอบรมเอง	มี.ย.-62						
92	นางสาวเสาวนีย์ ตุลยสุรีย์	พนักงานราชการ	โครงการฝึกอบรมการพัฒนาศักยภาพของบุคลากรด้านมาตรฐานสินค้าปศุสัตว์	ความรู้/ทักษะเฉพาะทางในสายงาน	3	3	หน่วยงานกรมฯ จัดอบรมเอง	มี.ย.-62						
93	นางสาวเอมอร กำบัง	พนักงานราชการ	โครงการฝึกอบรมการพัฒนาศักยภาพของบุคลากรด้านมาตรฐานสินค้าปศุสัตว์	ความรู้/ทักษะเฉพาะทางในสายงาน	3	3	หน่วยงานกรมฯ จัดอบรมเอง	มี.ย.-62						
94	นางสาวจตุรพร เจียดำรงค์	พนักงานราชการ	โครงการฝึกอบรมการพัฒนาศักยภาพของบุคลากรด้านมาตรฐานสินค้าปศุสัตว์	ความรู้/ทักษะเฉพาะทางในสายงาน	3	3	หน่วยงานกรมฯ จัดอบรมเอง	มี.ย.-62						
95	นางสาวสุนิสา จงเจริญรัตนศิริ	พนักงานราชการ	โครงการฝึกอบรมการพัฒนาศักยภาพของบุคลากรด้านมาตรฐานสินค้าปศุสัตว์	ความรู้/ทักษะเฉพาะทางในสายงาน	3	3	หน่วยงานกรมฯ จัดอบรมเอง	มี.ย.-62						

96	นายอุดมชินน์ จรรย์เต๋	พนักงานราชการ	โครงการฝึกอบรมการพัฒนาศักยภาพของบุคลากรด้านมาตรฐานสินค้าปศุสัตว์	ความรู้/ทักษะเฉพาะทางในสายงาน	3	3	หน่วยงานกรมฯ จัดอบรมเอง	มี.ย.-62						
97	นางสาวสุทธภา ประชาโชติ	พนักงานราชการ	โครงการฝึกอบรมการพัฒนาศักยภาพของบุคลากรด้านมาตรฐานสินค้าปศุสัตว์	ความรู้/ทักษะเฉพาะทางในสายงาน	3	3	หน่วยงานกรมฯ จัดอบรมเอง	มี.ย.-62						
98	นายก้องเกียรติ์ กาญจนา	พนักงานราชการ	โครงการฝึกอบรมการพัฒนาศักยภาพของบุคลากรด้านมาตรฐานสินค้าปศุสัตว์	ความรู้/ทักษะเฉพาะทางในสายงาน	3	3	หน่วยงานกรมฯ จัดอบรมเอง	มี.ย.-62						
99	นายสรายุทธ์ อภิเดช	พนักงานราชการ	โครงการฝึกอบรมการพัฒนาศักยภาพของบุคลากรด้านมาตรฐานสินค้าปศุสัตว์	ความรู้/ทักษะเฉพาะทางในสายงาน	3	3	หน่วยงานกรมฯ จัดอบรมเอง	มี.ย.-62						
100	นายภาณุวัฒน์ ตีบกลาง	พนักงานราชการ	โครงการฝึกอบรมการพัฒนาศักยภาพของบุคลากรด้านมาตรฐานสินค้าปศุสัตว์	ความรู้/ทักษะเฉพาะทางในสายงาน	3	3	หน่วยงานกรมฯ จัดอบรมเอง	มี.ย.-62						
101	นางสาวสาวิตรี เวียงสันเทียะ	พนักงานราชการ	โครงการฝึกอบรมการพัฒนาศักยภาพของบุคลากรด้านมาตรฐานสินค้าปศุสัตว์	ความรู้/ทักษะเฉพาะทางในสายงาน	3	3	หน่วยงานกรมฯ จัดอบรมเอง	มี.ย.-62						
102	นางสาวนารีรัตน์ กองจันดา	พนักงานราชการ	โครงการฝึกอบรมการพัฒนาศักยภาพของบุคลากรด้านมาตรฐานสินค้าปศุสัตว์	ความรู้/ทักษะเฉพาะทางในสายงาน	3	3	หน่วยงานกรมฯ จัดอบรมเอง	มี.ย.-62						
103	นางสาวดวงใจ สายเมฆ	พนักงานราชการ	โครงการฝึกอบรมการพัฒนาศักยภาพของบุคลากรด้านมาตรฐานสินค้าปศุสัตว์	ความรู้/ทักษะเฉพาะทางในสายงาน	3	3	หน่วยงานกรมฯ จัดอบรมเอง	มี.ย.-62						
104	นางเกษศรีน ยืนยั้ง	พนักงานราชการ	โครงการฝึกอบรมการพัฒนาศักยภาพของบุคลากรด้านมาตรฐานสินค้าปศุสัตว์	ความรู้/ทักษะเฉพาะทางในสายงาน	3	3	หน่วยงานกรมฯ จัดอบรมเอง	มี.ย.-62						
105	นายวรพล เมตตาเมธา	พนักงานราชการ	โครงการฝึกอบรมการพัฒนาศักยภาพของบุคลากรด้านมาตรฐานสินค้าปศุสัตว์	ความรู้/ทักษะเฉพาะทางในสายงาน	3	3	หน่วยงานกรมฯ จัดอบรมเอง	มี.ย.-62						

106	นางสาวปณยา บัวทัน	พนักงานราชการ	โครงการฝึกอบรมการพัฒนาศักยภาพของบุคลากรด้านมาตรฐานสินค้าปศุสัตว์	ความรู้/ทักษะเฉพาะทางในสายงาน	3	3	หน่วยงานกรมฯ จัดอบรมเอง	มี.ย.-62						
107	นางสาวสุรัสวดี วงศ์น้อย	พนักงานราชการ	โครงการฝึกอบรมการพัฒนาศักยภาพของบุคลากรด้านมาตรฐานสินค้าปศุสัตว์	ความรู้/ทักษะเฉพาะทางในสายงาน	3	3	หน่วยงานกรมฯ จัดอบรมเอง	มี.ย.-62						
108	นางสาวสิริธิดา สารวัน	พนักงานราชการ	โครงการฝึกอบรมการพัฒนาศักยภาพของบุคลากรด้านมาตรฐานสินค้าปศุสัตว์	ความรู้/ทักษะเฉพาะทางในสายงาน	3	3	หน่วยงานกรมฯ จัดอบรมเอง	มี.ย.-62						
109	นางสาวธิดา ฉัตรมาศ	พนักงานราชการ	โครงการฝึกอบรมการพัฒนาศักยภาพของบุคลากรด้านมาตรฐานสินค้าปศุสัตว์	ความรู้/ทักษะเฉพาะทางในสายงาน	3	3	หน่วยงานกรมฯ จัดอบรมเอง	มี.ย.-62						
110	นางสาวแกมกาญจน์ ไชยมงคล	พนักงานราชการ	โครงการฝึกอบรมการพัฒนาศักยภาพของบุคลากรด้านมาตรฐานสินค้าปศุสัตว์	ความรู้/ทักษะเฉพาะทางในสายงาน	3	3	หน่วยงานกรมฯ จัดอบรมเอง	มี.ย.-62						
111	นางสาวศิริวรรณ เกษรจรุง	พนักงานราชการ	โครงการฝึกอบรมการพัฒนาศักยภาพของบุคลากรด้านมาตรฐานสินค้าปศุสัตว์	ความรู้/ทักษะเฉพาะทางในสายงาน	3	3	หน่วยงานกรมฯ จัดอบรมเอง	มี.ย.-62						
112	นางสาวฐิติยา มีศรี	พนักงานราชการ	โครงการฝึกอบรมการพัฒนาศักยภาพของบุคลากรด้านมาตรฐานสินค้าปศุสัตว์	ความรู้/ทักษะเฉพาะทางในสายงาน	3	3	หน่วยงานกรมฯ จัดอบรมเอง	มี.ย.-62						
113	นางสาวสุจรินทร์ ทาระ	พนักงานราชการ	โครงการฝึกอบรมการพัฒนาศักยภาพของบุคลากรด้านมาตรฐานสินค้าปศุสัตว์	ความรู้/ทักษะเฉพาะทางในสายงาน	3	3	หน่วยงานกรมฯ จัดอบรมเอง	มี.ย.-62						
114	นางสาววรรณิศา ทองดอนอินทร์	พนักงานราชการ	โครงการฝึกอบรมการพัฒนาศักยภาพของบุคลากรด้านมาตรฐานสินค้าปศุสัตว์	ความรู้/ทักษะเฉพาะทางในสายงาน	3	3	หน่วยงานกรมฯ จัดอบรมเอง	มี.ย.-62						
115	นางสาวสิรินดา ตุ่มนอก	พนักงานราชการ	โครงการฝึกอบรมการพัฒนาศักยภาพของบุคลากรด้านมาตรฐานสินค้าปศุสัตว์	ความรู้/ทักษะเฉพาะทางในสายงาน	3	3	หน่วยงานกรมฯ จัดอบรมเอง	มี.ย.-62						

116	นางสาวเมธาวี ศรีวิระ	พนักงานราชการ	โครงการฝึกอบรมการพัฒนาศักยภาพของบุคลากรด้านมาตรฐานสินค้าปศุสัตว์	ความรู้/ทักษะเฉพาะทางในสายงาน	3	3	หน่วยงานกรมฯ จัดอบรมเอง	มี.ย.-62						
117	นางสาวเจริญรัตน์ ศรีขวัญ	พนักงานราชการ	โครงการฝึกอบรมการพัฒนาศักยภาพของบุคลากรด้านมาตรฐานสินค้าปศุสัตว์	ความรู้/ทักษะเฉพาะทางในสายงาน	3	3	หน่วยงานกรมฯ จัดอบรมเอง	มี.ย.-62						
118	นางสาวนฤมล วิกาสาโล	พนักงานราชการ	โครงการฝึกอบรมการพัฒนาศักยภาพของบุคลากรด้านมาตรฐานสินค้าปศุสัตว์	ความรู้/ทักษะเฉพาะทางในสายงาน	3	3	หน่วยงานกรมฯ จัดอบรมเอง	มี.ย.-62						
119	นางสาวศศิธร สีหาพรหม	พนักงานราชการ	โครงการฝึกอบรมการพัฒนาศักยภาพของบุคลากรด้านมาตรฐานสินค้าปศุสัตว์	ความรู้/ทักษะเฉพาะทางในสายงาน	3	3	หน่วยงานกรมฯ จัดอบรมเอง	มี.ย.-62						
120	นางวัชสมนต์ วงศ์ใหญ่	พนักงานราชการ	โครงการฝึกอบรมการพัฒนาศักยภาพของบุคลากรด้านมาตรฐานสินค้าปศุสัตว์	ความรู้/ทักษะเฉพาะทางในสายงาน	3	3	หน่วยงานกรมฯ จัดอบรมเอง	มี.ย.-62						
121	นางสาวอรพรรณ ณรงค์ไชย	พนักงานราชการ	โครงการฝึกอบรมการพัฒนาศักยภาพของบุคลากรด้านมาตรฐานสินค้าปศุสัตว์	ความรู้/ทักษะเฉพาะทางในสายงาน	3	3	หน่วยงานกรมฯ จัดอบรมเอง	มี.ย.-62						
122	นางสาวผดมนัญญู นาจำเจริญ	พนักงานราชการ	โครงการฝึกอบรมการพัฒนาศักยภาพของบุคลากรด้านมาตรฐานสินค้าปศุสัตว์	ความรู้/ทักษะเฉพาะทางในสายงาน	3	3	หน่วยงานกรมฯ จัดอบรมเอง	มี.ย.-62						
123	นางสาวปาลิตา ไสสอน	พนักงานราชการ	โครงการฝึกอบรมการพัฒนาศักยภาพของบุคลากรด้านมาตรฐานสินค้าปศุสัตว์	ความรู้/ทักษะเฉพาะทางในสายงาน	3	3	หน่วยงานกรมฯ จัดอบรมเอง	มี.ย.-62						
124	นางภััสสรา ศรีชาติ	พนักงานราชการ	โครงการฝึกอบรมการพัฒนาศักยภาพของบุคลากรด้านมาตรฐานสินค้าปศุสัตว์	ความรู้/ทักษะเฉพาะทางในสายงาน	3	3	หน่วยงานกรมฯ จัดอบรมเอง	มี.ย.-62						
125	นายชัยรัตน์ มะหันตะ	พนักงานราชการ	โครงการฝึกอบรมการพัฒนาศักยภาพของบุคลากรด้านมาตรฐานสินค้าปศุสัตว์	ความรู้/ทักษะเฉพาะทางในสายงาน	3	3	หน่วยงานกรมฯ จัดอบรมเอง	มี.ย.-62						

126	นางสาวปิ่นทิศา บัวเขย	พนักงานราชการ	โครงการฝึกอบรมการพัฒนาศักยภาพของบุคลากรด้านมาตรฐานสินค้าปศุสัตว์	ความรู้/ทักษะเฉพาะทางในสายงาน	3	3	หน่วยงานกรมฯ จัดอบรมเอง	มี.ย.-62								
127	นางสาวอุภาภรณ์ สวัสดิ์	พนักงานราชการ	โครงการฝึกอบรมการพัฒนาศักยภาพของบุคลากรด้านมาตรฐานสินค้าปศุสัตว์	ความรู้/ทักษะเฉพาะทางในสายงาน	3	3	หน่วยงานกรมฯ จัดอบรมเอง	มี.ย.-62								
128	นางจิตติมา หมื่นชล	พนักงานราชการ	โครงการฝึกอบรมการพัฒนาศักยภาพของบุคลากรด้านมาตรฐานสินค้าปศุสัตว์	ความรู้/ทักษะเฉพาะทางในสายงาน	3	3	หน่วยงานกรมฯ จัดอบรมเอง	มี.ย.-62								
129	นางสาวสไบพร มะเตือ	พนักงานราชการ	โครงการฝึกอบรมการพัฒนาศักยภาพของบุคลากรด้านมาตรฐานสินค้าปศุสัตว์	ความรู้/ทักษะเฉพาะทางในสายงาน	3	3	หน่วยงานกรมฯ จัดอบรมเอง	มี.ย.-62								
130	นางสาวปริศนา อินจันทร์	พนักงานราชการ	โครงการฝึกอบรมการพัฒนาศักยภาพของบุคลากรด้านมาตรฐานสินค้าปศุสัตว์	ความรู้/ทักษะเฉพาะทางในสายงาน	3	3	หน่วยงานกรมฯ จัดอบรมเอง	มี.ย.-62								
131	นางสาวดาวใจ ตันต์สุระ	พนักงานราชการ	โครงการฝึกอบรมการพัฒนาศักยภาพของบุคลากรด้านมาตรฐานสินค้าปศุสัตว์	ความรู้/ทักษะเฉพาะทางในสายงาน	3	3	หน่วยงานกรมฯ จัดอบรมเอง	มี.ย.-62								
132	นางสาวอรทัย ภูวดน้อย	พนักงานราชการ	โครงการฝึกอบรมการพัฒนาศักยภาพของบุคลากรด้านมาตรฐานสินค้าปศุสัตว์	ความรู้/ทักษะเฉพาะทางในสายงาน	3	3	หน่วยงานกรมฯ จัดอบรมเอง	มี.ย.-62								
133	นางสาวมณฑาทิพย์ ผากา	พนักงานราชการ	โครงการฝึกอบรมการพัฒนาศักยภาพของบุคลากรด้านมาตรฐานสินค้าปศุสัตว์	ความรู้/ทักษะเฉพาะทางในสายงาน	3	3	หน่วยงานกรมฯ จัดอบรมเอง	มี.ย.-62								
134	นางสาวกนกกาญจน์ กาญจนประภาส	พนักงานราชการ	โครงการฝึกอบรมการพัฒนาศักยภาพของบุคลากรด้านมาตรฐานสินค้าปศุสัตว์	ความรู้/ทักษะเฉพาะทางในสายงาน	3	3	หน่วยงานกรมฯ จัดอบรมเอง	มี.ย.-62								
135	นางสาวชนิกานต์ พงษ์ชูบ	พนักงานราชการ	โครงการฝึกอบรมการพัฒนาศักยภาพของบุคลากรด้านมาตรฐานสินค้าปศุสัตว์	ความรู้/ทักษะเฉพาะทางในสายงาน	3	3	หน่วยงานกรมฯ จัดอบรมเอง	มี.ย.-62								

136	นางสาวนัทธชนก อมรรถาวรศักดิ์	พนักงานราชการ	โครงการฝึกอบรมการพัฒนาศักยภาพของบุคลากรด้านมาตรฐานสินค้าปศุสัตว์	ความรู้/ทักษะเฉพาะทางในสายงาน	3	3	หน่วยงานกรมฯ จัดอบรมเอง	มี.ย.-62						
137	นางสาวปริญญาทิพย์ บุญเสริม	พนักงานราชการ	โครงการฝึกอบรมการพัฒนาศักยภาพของบุคลากรด้านมาตรฐานสินค้าปศุสัตว์	ความรู้/ทักษะเฉพาะทางในสายงาน	3	3	หน่วยงานกรมฯ จัดอบรมเอง	มี.ย.-62						
138	นางสาวปทุมธดา นวลประดิษฐ์	พนักงานราชการ	โครงการฝึกอบรมการพัฒนาศักยภาพของบุคลากรด้านมาตรฐานสินค้าปศุสัตว์	ความรู้/ทักษะเฉพาะทางในสายงาน	3	3	หน่วยงานกรมฯ จัดอบรมเอง	มี.ย.-62						
139	นายกรวิทย์ แหวงวงษ์	พนักงานราชการ	โครงการฝึกอบรมการพัฒนาศักยภาพของบุคลากรด้านมาตรฐานสินค้าปศุสัตว์	ความรู้/ทักษะเฉพาะทางในสายงาน	3	3	หน่วยงานกรมฯ จัดอบรมเอง	มี.ย.-62						
140	นางสาวประมวล วงษา	พนักงานราชการ	โครงการฝึกอบรมการพัฒนาศักยภาพของบุคลากรด้านมาตรฐานสินค้าปศุสัตว์	ความรู้/ทักษะเฉพาะทางในสายงาน	3	3	หน่วยงานกรมฯ จัดอบรมเอง	มี.ย.-62						
141	นางสาวณัฐธิดา มะลิทอง	ข้าราชการ	โครงการฝึกอบรมการพัฒนาศักยภาพของบุคลากรด้านมาตรฐานสินค้าปศุสัตว์	ความรู้/ทักษะเฉพาะทางในสายงาน	3	3	หน่วยงานกรมฯ จัดอบรมเอง	มี.ย.-62						
142	นายปภาหิหารีย์ วรรัตน์ธนาเวช	ข้าราชการ	โครงการฝึกอบรมการพัฒนาศักยภาพของบุคลากรด้านมาตรฐานสินค้าปศุสัตว์	ความรู้/ทักษะเฉพาะทางในสายงาน	3	3	หน่วยงานกรมฯ จัดอบรมเอง	มี.ย.-62						
143	นางอัญพร ทองแดง	พนักงานราชการ	โครงการฝึกอบรมการพัฒนาศักยภาพของบุคลากรด้านมาตรฐานสินค้าปศุสัตว์	ความรู้/ทักษะเฉพาะทางในสายงาน	3	3	หน่วยงานกรมฯ จัดอบรมเอง	มี.ย.-62						
144	นางสาวพิมพ์มา สายวีระกุล	พนักงานราชการ	โครงการฝึกอบรมการพัฒนาศักยภาพของบุคลากรด้านมาตรฐานสินค้าปศุสัตว์	ความรู้/ทักษะเฉพาะทางในสายงาน	3	3	หน่วยงานกรมฯ จัดอบรมเอง	มี.ย.-62						
145	นางสาวณัฐพัชร์ คงคาหลวง	พนักงานราชการ	โครงการฝึกอบรมการพัฒนาศักยภาพของบุคลากรด้านมาตรฐานสินค้าปศุสัตว์	ความรู้/ทักษะเฉพาะทางในสายงาน	3	3	หน่วยงานกรมฯ จัดอบรมเอง	มี.ย.-62						

146	นายพัฒนพงษ์ โลหะอนุกุล	ข้าราชการ	โครงการฝึกอบรมการพัฒนาศักยภาพของบุคลากรด้านมาตรฐานสินค้าปศุสัตว์	ความรู้/ทักษะเฉพาะทางในสายงาน	3	3	หน่วยงานกรมฯ จัดอบรมเอง	มี.ย.-62						
147	นางสาวอจรา น้าพา	พนักงานราชการ	โครงการฝึกอบรมการพัฒนาศักยภาพของบุคลากรด้านมาตรฐานสินค้าปศุสัตว์	ความรู้/ทักษะเฉพาะทางในสายงาน	3	3	หน่วยงานกรมฯ จัดอบรมเอง	มี.ย.-62						
148	นายสมบูรณ์ มั่งคะละ	พนักงานราชการ	โครงการฝึกอบรมการพัฒนาศักยภาพของบุคลากรด้านมาตรฐานสินค้าปศุสัตว์	ความรู้/ทักษะเฉพาะทางในสายงาน	3	3	หน่วยงานกรมฯ จัดอบรมเอง	มี.ย.-62						
149	นางสาวณัฐภามณี พรหมใบเงิน	ข้าราชการ	โครงการฝึกอบรมการพัฒนาศักยภาพของบุคลากรด้านมาตรฐานสินค้าปศุสัตว์	ความรู้/ทักษะเฉพาะทางในสายงาน	3	3	หน่วยงานกรมฯ จัดอบรมเอง	มี.ย.-62						
150	นายอัลดบุดณ์ แสงศิริรักษ์	ข้าราชการ	โครงการฝึกอบรมการพัฒนาศักยภาพของบุคลากรด้านมาตรฐานสินค้าปศุสัตว์	ความรู้/ทักษะเฉพาะทางในสายงาน	3	3	หน่วยงานกรมฯ จัดอบรมเอง	มี.ย.-62						
151	นายศุภรัฐ แสงวิภาสภภาพร	พนักงานราชการ	African Swine Fever จากเรื่องเล่าใน Line สู่เรื่องจริงวันนี้	ความรู้/ทักษะเฉพาะทางในสายงาน	3	3	ส่งไปอบรมหน่วยงานอื่น	พ.ค.-62						
152	นายอรธรรัตน์ เอี่ยมผ่อง	พนักงานราชการ	African Swine Fever จากเรื่องเล่าใน Line สู่เรื่องจริงวันนี้	ความรู้/ทักษะเฉพาะทางในสายงาน	3	3	ส่งไปอบรมหน่วยงานอื่น	พ.ค.-62						
154	นางสาวศิริชกานต์ ประเทืองทินวัช	พนักงานราชการ	African Swine Fever จากเรื่องเล่าใน Line สู่เรื่องจริงวันนี้	ความรู้/ทักษะเฉพาะทางในสายงาน	3	2	ส่งไปอบรมหน่วยงานอื่น	พ.ค.-62						
155	นางสาวอาอิชะฮ์ บือราเฮง	พนักงานราชการ	พนักงานตรวจเนื้อสัตว์และผลิตภัณฑ์จากสัตว์ในโรงงาน	ความรู้/ทักษะเฉพาะทางในสายงาน	3	3	หน่วยงานกรมฯ จัดอบรมเอง	มี.ค.-62						
156	นางสาวอภาภรณ์ นามพร	พนักงานราชการ	พนักงานตรวจเนื้อสัตว์และผลิตภัณฑ์จากสัตว์ในโรงงาน	ความรู้/ทักษะเฉพาะทางในสายงาน	3	2	หน่วยงานกรมฯ จัดอบรมเอง	มี.ค.-62						
157	นางสาวชัญญฎากัก คิวสว่าง	พนักงานราชการ	พนักงานตรวจเนื้อสัตว์และผลิตภัณฑ์จากสัตว์ในโรงงาน	ความรู้/ทักษะเฉพาะทางในสายงาน	3	3	หน่วยงานกรมฯ จัดอบรมเอง	มี.ค.-62						
158	นางสาวสุชาดา สุขประเสริฐ	พนักงานราชการ	พนักงานตรวจเนื้อสัตว์และผลิตภัณฑ์จากสัตว์ในโรงงาน	ความรู้/ทักษะเฉพาะทางในสายงาน	3	3	หน่วยงานกรมฯ จัดอบรมเอง	มี.ค.-62						

172	นางสาวสุชาดา กาวีเปิบ	พนักงานราชการ	พนักงานตรวจเนื้อสัตว์และผลิตภัณฑ์จากสัตว์ในโรงงาน	ความรู้/ทักษะเฉพาะทางในสายงาน	3	3	หน่วยงานกรมฯ จัดอบรมเอง	มี.ค.-62						
173	นางสาวสุภัค พรหมสาร	พนักงานราชการ	พนักงานตรวจเนื้อสัตว์และผลิตภัณฑ์จากสัตว์ในโรงงาน	ความรู้/ทักษะเฉพาะทางในสายงาน	3	3	หน่วยงานกรมฯ จัดอบรมเอง	มี.ค.-62						
174	นายณัฐปกรณ์ สุขโอสถ	พนักงานราชการ	พนักงานตรวจเนื้อสัตว์และผลิตภัณฑ์จากสัตว์ในโรงงาน	ความรู้/ทักษะเฉพาะทางในสายงาน	3	3	หน่วยงานกรมฯ จัดอบรมเอง	มี.ค.-62						
175	นายตรีเทพ ณ รังสี	พนักงานราชการ	พนักงานตรวจเนื้อสัตว์และผลิตภัณฑ์จากสัตว์ในโรงงาน	ความรู้/ทักษะเฉพาะทางในสายงาน	3	3	หน่วยงานกรมฯ จัดอบรมเอง	มี.ค.-62						
176	นางสาวปิยาพร เขตต์กรณ์	พนักงานราชการ	พนักงานตรวจเนื้อสัตว์และผลิตภัณฑ์จากสัตว์ในโรงงาน	ความรู้/ทักษะเฉพาะทางในสายงาน	3	3	หน่วยงานกรมฯ จัดอบรมเอง	มี.ค.-62						
177	นางสาวพิชามณูช อ้อวิจิตร	พนักงานราชการ	พนักงานตรวจเนื้อสัตว์และผลิตภัณฑ์จากสัตว์ในโรงงาน	ความรู้/ทักษะเฉพาะทางในสายงาน	3	3	หน่วยงานกรมฯ จัดอบรมเอง	มี.ค.-62						
178	นางสาวคุณิตา อิ่มกลับ	พนักงานราชการ	พนักงานตรวจเนื้อสัตว์และผลิตภัณฑ์จากสัตว์ในโรงงาน	ความรู้/ทักษะเฉพาะทางในสายงาน	3	3	หน่วยงานกรมฯ จัดอบรมเอง	มี.ค.-62						
179	นางสาวกัญญารัตน์ ทองภู	พนักงานราชการ	พนักงานตรวจเนื้อสัตว์และผลิตภัณฑ์จากสัตว์ในโรงงาน	ความรู้/ทักษะเฉพาะทางในสายงาน	3	3	หน่วยงานกรมฯ จัดอบรมเอง	มี.ค.-62						
180	นายกิตติคุณ จิตรมันคง	พนักงานราชการ	พนักงานตรวจเนื้อสัตว์และผลิตภัณฑ์จากสัตว์ในโรงงาน	ความรู้/ทักษะเฉพาะทางในสายงาน	3	3	หน่วยงานกรมฯ จัดอบรมเอง	มี.ค.-62						
181	นางสาวสุภาณี สว่างเกล้า	พนักงานราชการ	พนักงานตรวจเนื้อสัตว์และผลิตภัณฑ์จากสัตว์ในโรงงาน	ความรู้/ทักษะเฉพาะทางในสายงาน	3	3	หน่วยงานกรมฯ จัดอบรมเอง	มี.ค.-62						
182	นางสาวสุจรุจรีจา เทียบวงศ์เหล่า	พนักงานราชการ	พนักงานตรวจเนื้อสัตว์และผลิตภัณฑ์จากสัตว์ในโรงงาน	ความรู้/ทักษะเฉพาะทางในสายงาน	3	3	หน่วยงานกรมฯ จัดอบรมเอง	มี.ค.-62						
183	นายขวัญใจ บุญนูน	พนักงานราชการ	พนักงานตรวจเนื้อสัตว์และผลิตภัณฑ์จากสัตว์ในโรงงาน	ความรู้/ทักษะเฉพาะทางในสายงาน	3	3	หน่วยงานกรมฯ จัดอบรมเอง	มี.ค.-62						
184	นายทัตตะวัน โสมะทัต	พนักงานราชการ	พนักงานตรวจเนื้อสัตว์และผลิตภัณฑ์จากสัตว์ในโรงงาน	ความรู้/ทักษะเฉพาะทางในสายงาน	3	3	หน่วยงานกรมฯ จัดอบรมเอง	มี.ค.-62						

185	นางสาวจุฬาลักษณ์ ศรีสันต์	พนักงานราชการ	พนักงานตรวจเนื้อสัตว์และผลิตภัณฑ์จากสัตว์ในโรงงาน	ความรู้/ทักษะเฉพาะทางในสายงาน	3	3	หน่วยงานกรมฯ จัดอบรมเอง	มี.ค.-62						
186	นายฐาเอก ปานเจริญกุล	พนักงานราชการ	พนักงานตรวจเนื้อสัตว์และผลิตภัณฑ์จากสัตว์ในโรงงาน	ความรู้/ทักษะเฉพาะทางในสายงาน	3	3	หน่วยงานกรมฯ จัดอบรมเอง	มี.ค.-62						
187	นางสาวนิษฐาพัชร แสงประไพ	พนักงานราชการ	พนักงานตรวจเนื้อสัตว์และผลิตภัณฑ์จากสัตว์ในโรงงาน	ความรู้/ทักษะเฉพาะทางในสายงาน	3	3	หน่วยงานกรมฯ จัดอบรมเอง	มี.ค.-62						
188	นางสาวอติมาศ แซ่อู่	พนักงานราชการ	พนักงานตรวจเนื้อสัตว์และผลิตภัณฑ์จากสัตว์ในโรงงาน	ความรู้/ทักษะเฉพาะทางในสายงาน	3	3	หน่วยงานกรมฯ จัดอบรมเอง	มี.ค.-62						
189	นางสาวณัฐธนิษา อ่อนันเต่า	พนักงานราชการ	พนักงานตรวจเนื้อสัตว์และผลิตภัณฑ์จากสัตว์ในโรงงาน	ความรู้/ทักษะเฉพาะทางในสายงาน	3	3	หน่วยงานกรมฯ จัดอบรมเอง	มี.ค.-62						
190	นางสาวอนงค์นาฎ วิจารณ์ต์	พนักงานราชการ	พนักงานตรวจเนื้อสัตว์และผลิตภัณฑ์จากสัตว์ในโรงงาน	ความรู้/ทักษะเฉพาะทางในสายงาน	3	3	หน่วยงานกรมฯ จัดอบรมเอง	มี.ค.-62						
191	นายเฉลิมพล สายทอง	พนักงานราชการ	พนักงานตรวจเนื้อสัตว์และผลิตภัณฑ์จากสัตว์ในโรงงาน	ความรู้/ทักษะเฉพาะทางในสายงาน	3	3	หน่วยงานกรมฯ จัดอบรมเอง	มี.ค.-62						
192	นางสาวทิตยา บุปผา	พนักงานราชการ	พนักงานตรวจเนื้อสัตว์และผลิตภัณฑ์จากสัตว์ในโรงงาน	ความรู้/ทักษะเฉพาะทางในสายงาน	3	3	หน่วยงานกรมฯ จัดอบรมเอง	มี.ค.-62						
193	นางสาวพิมพ์ภัทรี เนียมพูลทอง	พนักงานราชการ	พนักงานตรวจเนื้อสัตว์และผลิตภัณฑ์จากสัตว์ในโรงงาน	ความรู้/ทักษะเฉพาะทางในสายงาน	3	3	หน่วยงานกรมฯ จัดอบรมเอง	มี.ค.-62						
194	นางอรรพรรณ ปานเขียว	พนักงานราชการ	พนักงานตรวจเนื้อสัตว์และผลิตภัณฑ์จากสัตว์ในโรงงาน	ความรู้/ทักษะเฉพาะทางในสายงาน	3	3	หน่วยงานกรมฯ จัดอบรมเอง	มี.ค.-62						
195	นางสาวดาริตน์ สอดสุข	พนักงานราชการ	พนักงานตรวจเนื้อสัตว์และผลิตภัณฑ์จากสัตว์ในโรงงาน	ความรู้/ทักษะเฉพาะทางในสายงาน	3	3	หน่วยงานกรมฯ จัดอบรมเอง	มี.ค.-62						
196	นางสาวณัชชา เครือยิ้ม	พนักงานราชการ	พนักงานตรวจเนื้อสัตว์และผลิตภัณฑ์จากสัตว์ในโรงงาน	ความรู้/ทักษะเฉพาะทางในสายงาน	3	3	หน่วยงานกรมฯ จัดอบรมเอง	มี.ค.-62						
197	นางสาวชนิษฐา เกื่อนยัง	พนักงานราชการ	พนักงานตรวจเนื้อสัตว์และผลิตภัณฑ์จากสัตว์ในโรงงาน	ความรู้/ทักษะเฉพาะทางในสายงาน	3	3	หน่วยงานกรมฯ จัดอบรมเอง	มี.ค.-62						

224	นางสาวสายชล สีนิล	พนักงานราชการ	พนักงานตรวจเนื้อสัตว์และผลิตภัณฑ์จากสัตว์ในโรงงาน	ความรู้/ทักษะเฉพาะทางในสายงาน	3	3	หน่วยงานกรมฯ จัดอบรมเอง	มี.ค.-62						
225	นางสาวปรารถนา ทองมา	พนักงานราชการ	พนักงานตรวจเนื้อสัตว์และผลิตภัณฑ์จากสัตว์ในโรงงาน	ความรู้/ทักษะเฉพาะทางในสายงาน	3	3	หน่วยงานกรมฯ จัดอบรมเอง	มี.ค.-62						
226	นางสาวกนกพร เกตุแก้ว	พนักงานราชการ	พนักงานตรวจเนื้อสัตว์และผลิตภัณฑ์จากสัตว์ในโรงงาน	ความรู้/ทักษะเฉพาะทางในสายงาน	3	3	หน่วยงานกรมฯ จัดอบรมเอง	มี.ค.-62						
227	นายประดิษฐ์พงษ์ วงศ์เพ็ญ	พนักงานราชการ	พนักงานตรวจเนื้อสัตว์และผลิตภัณฑ์จากสัตว์ในโรงงาน	ความรู้/ทักษะเฉพาะทางในสายงาน	3	3	หน่วยงานกรมฯ จัดอบรมเอง	มี.ค.-62						
228	นางสาววรรณทร สายสิน	พนักงานราชการ	พนักงานตรวจเนื้อสัตว์และผลิตภัณฑ์จากสัตว์ในโรงงาน	ความรู้/ทักษะเฉพาะทางในสายงาน	3	3	หน่วยงานกรมฯ จัดอบรมเอง	มี.ค.-62						
229	นางสาวสุกัญญา เพิ่มพิพัฒน์	พนักงานราชการ	พนักงานตรวจเนื้อสัตว์และผลิตภัณฑ์จากสัตว์ในโรงงาน	ความรู้/ทักษะเฉพาะทางในสายงาน	3	3	หน่วยงานกรมฯ จัดอบรมเอง	มี.ค.-62						
230	นางสาวมัธยา รัตพันธ์	พนักงานราชการ	พนักงานตรวจเนื้อสัตว์และผลิตภัณฑ์จากสัตว์ในโรงงาน	ความรู้/ทักษะเฉพาะทางในสายงาน	3	3	หน่วยงานกรมฯ จัดอบรมเอง	มี.ค.-62						
231	นางสาวชัญชนัน ปริญญาศรีสกุล	พนักงานราชการ	พนักงานตรวจเนื้อสัตว์และผลิตภัณฑ์จากสัตว์ในโรงงาน	ความรู้/ทักษะเฉพาะทางในสายงาน	3	3	หน่วยงานกรมฯ จัดอบรมเอง	มี.ค.-62						
232	นางสาวเยาวลักษณ์ รักษาแก้ว	พนักงานราชการ	พนักงานตรวจเนื้อสัตว์และผลิตภัณฑ์จากสัตว์ในโรงงาน	ความรู้/ทักษะเฉพาะทางในสายงาน	3	3	หน่วยงานกรมฯ จัดอบรมเอง	มี.ค.-62						
233	นางสาวรมิตา สีเหล็กแดง	พนักงานราชการ	พนักงานตรวจเนื้อสัตว์และผลิตภัณฑ์จากสัตว์ในโรงงาน	ความรู้/ทักษะเฉพาะทางในสายงาน	3	3	หน่วยงานกรมฯ จัดอบรมเอง	มี.ค.-62						
234	นางสาววรรณหิณี เกิดเมฆ	พนักงานราชการ	พนักงานตรวจเนื้อสัตว์และผลิตภัณฑ์จากสัตว์ในโรงงาน	ความรู้/ทักษะเฉพาะทางในสายงาน	3	3	หน่วยงานกรมฯ จัดอบรมเอง	มี.ค.-62						
235	นางสาวศศิธร ล้านน้อย	พนักงานราชการ	พนักงานตรวจเนื้อสัตว์และผลิตภัณฑ์จากสัตว์ในโรงงาน	ความรู้/ทักษะเฉพาะทางในสายงาน	3	3	หน่วยงานกรมฯ จัดอบรมเอง	มี.ค.-62						
236	นางสาวจุฑารัตน์ สุขแต้ม	พนักงานราชการ	พนักงานตรวจเนื้อสัตว์และผลิตภัณฑ์จากสัตว์ในโรงงาน	ความรู้/ทักษะเฉพาะทางในสายงาน	3	3	หน่วยงานกรมฯ จัดอบรมเอง	มี.ค.-62						

237	นางสุภานันท์ บุญญาญจน์	ข้าราชการ	แนวทางลดความเสี่ยงการปนเปื้อนเชื้อซัลดิมเนลลาในอุตสาหกรรมสัตว์ปีกของสหภาพยุโรป	ความรู้/ทักษะเฉพาะทางในสายงาน	3	3	ชุมชนนักปฏิบัติ	ก.ย.-62						
238	นางสาวกัญญารัตน์ จำรัสวิมลรัตน์	ข้าราชการ	แนวทางลดความเสี่ยงการปนเปื้อนเชื้อซัลดิมเนลลาในอุตสาหกรรมสัตว์ปีกของสหภาพยุโรป	ความรู้/ทักษะเฉพาะทางในสายงาน	3	3	ชุมชนนักปฏิบัติ	ก.ย.-62						
239	นางสาวสิริกร งามเกลี้ยง	ข้าราชการ	แนวทางลดความเสี่ยงการปนเปื้อนเชื้อซัลดิมเนลลาในอุตสาหกรรมสัตว์ปีกของสหภาพยุโรป	ความรู้/ทักษะเฉพาะทางในสายงาน	3	3	ชุมชนนักปฏิบัติ	ก.ย.-62						
240	นางสาวคณรัตน์ แหม่มตั้ง	ข้าราชการ	แนวทางลดความเสี่ยงการปนเปื้อนเชื้อซัลดิมเนลลาในอุตสาหกรรมสัตว์ปีกของสหภาพยุโรป	ความรู้/ทักษะเฉพาะทางในสายงาน	3	3	ชุมชนนักปฏิบัติ	ก.ย.-62						
241	นางสาวมรกต เบลูจุมปริญญากุล	ข้าราชการ	แนวทางลดความเสี่ยงการปนเปื้อนเชื้อซัลดิมเนลลาในอุตสาหกรรมสัตว์ปีกของสหภาพยุโรป	ความรู้/ทักษะเฉพาะทางในสายงาน	3	3	ชุมชนนักปฏิบัติ	ก.ย.-62						
242	นางสาวรุจา จิโรภาส	ข้าราชการ	แนวทางลดความเสี่ยงการปนเปื้อนเชื้อซัลดิมเนลลาในอุตสาหกรรมสัตว์ปีกของสหภาพยุโรป	ความรู้/ทักษะเฉพาะทางในสายงาน	3	3	ชุมชนนักปฏิบัติ	ก.ย.-62						
243	นางสาวประวีณ บุญวัชรทัย	ข้าราชการ	แนวทางลดความเสี่ยงการปนเปื้อนเชื้อซัลดิมเนลลาในอุตสาหกรรมสัตว์ปีกของสหภาพยุโรป	ความรู้/ทักษะเฉพาะทางในสายงาน	3	3	ชุมชนนักปฏิบัติ	ก.ย.-62						
244	นางสาวศศิภา แก้วประเสริฐ	ข้าราชการ	แนวทางลดความเสี่ยงการปนเปื้อนเชื้อซัลดิมเนลลาในอุตสาหกรรมสัตว์ปีกของสหภาพยุโรป	ความรู้/ทักษะเฉพาะทางในสายงาน	3	3	ชุมชนนักปฏิบัติ	ก.ย.-62						
245	นางสาวปริญญา เขียววิชัย	ข้าราชการ	แนวทางลดความเสี่ยงการปนเปื้อนเชื้อซัลดิมเนลลาในอุตสาหกรรมสัตว์ปีกของสหภาพยุโรป	ความรู้/ทักษะเฉพาะทางในสายงาน	3	3	ชุมชนนักปฏิบัติ	ก.ย.-62						
246	นายปภาฎิหารีย์ วรารัตน์ธนาเวช	ข้าราชการ	แนวทางลดความเสี่ยงการปนเปื้อนเชื้อซัลดิมเนลลาในอุตสาหกรรมสัตว์ปีกของสหภาพยุโรป	ความรู้/ทักษะเฉพาะทางในสายงาน	3	3	หน่วยงานกรมฯ จัดอบรมเอง	ก.ย.-62						

247	นางสาวทิพย์สุดา พุ่มซ้อน	ข้าราชการ	แนวทางลดความเสี่ยงการปนเปื้อนเชื้อซัลโมเนลลาในอุตสาหกรรมสัตว์ปีกของสหภาพยุโรป	ความรู้/ทักษะเฉพาะทางในสายงาน	3	3	หน่วยงานกรมฯ จัดอบรมเอง	ก.ย.-62						
248	นางสาวนันท์รัตน์ เบญจามฤต	พนักงานราชการ	แนวทางลดความเสี่ยงการปนเปื้อนเชื้อซัลโมเนลลาในอุตสาหกรรมสัตว์ปีกของสหภาพยุโรป	ความรู้/ทักษะเฉพาะทางในสายงาน	3	3	ชุมชนนักปฏิบัติ	ก.ย.-62						
249	นางสาวปาลีน พิทักษ์สาลี	พนักงานราชการ	แนวทางลดความเสี่ยงการปนเปื้อนเชื้อซัลโมเนลลาในอุตสาหกรรมสัตว์ปีกของสหภาพยุโรป	ความรู้/ทักษะเฉพาะทางในสายงาน	3	3	ชุมชนนักปฏิบัติ	ก.ย.-62						
250	นางสาวเพ็ญศิริ กลมเลิศวนิช	พนักงานราชการ	แนวทางลดความเสี่ยงการปนเปื้อนเชื้อซัลโมเนลลาในอุตสาหกรรมสัตว์ปีกของสหภาพยุโรป	ความรู้/ทักษะเฉพาะทางในสายงาน	3	3	หน่วยงานกรมฯ จัดอบรมเอง	ก.ย.-62						
251	นางสาววิระดี ศรีคำ	พนักงานราชการ	แนวทางลดความเสี่ยงการปนเปื้อนเชื้อซัลโมเนลลาในอุตสาหกรรมสัตว์ปีกของสหภาพยุโรป	ความรู้/ทักษะเฉพาะทางในสายงาน	3	3	ชุมชนนักปฏิบัติ	ก.ย.-62						
252	นางสาวรัชพร นามกร	พนักงานราชการ	แนวทางลดความเสี่ยงการปนเปื้อนเชื้อซัลโมเนลลาในอุตสาหกรรมสัตว์ปีกของสหภาพยุโรป	ความรู้/ทักษะเฉพาะทางในสายงาน	3	3	ชุมชนนักปฏิบัติ	ก.ย.-62						
253	นางสาวสุภัค วงศ์มยุรฉัตร	พนักงานราชการ	แนวทางลดความเสี่ยงการปนเปื้อนเชื้อซัลโมเนลลาในอุตสาหกรรมสัตว์ปีกของสหภาพยุโรป	ความรู้/ทักษะเฉพาะทางในสายงาน	3	3	หน่วยงานกรมฯ จัดอบรมเอง	ก.ย.-62						
254	นางสาวอุทุมพร เฉลิรัตน์พงศ์	พนักงานราชการ	แนวทางลดความเสี่ยงการปนเปื้อนเชื้อซัลโมเนลลาในอุตสาหกรรมสัตว์ปีกของสหภาพยุโรป	ความรู้/ทักษะเฉพาะทางในสายงาน	3	3	ชุมชนนักปฏิบัติ	ก.ย.-62						
255	นางสาวกมลพร พลับผล	พนักงานราชการ	แนวทางลดความเสี่ยงการปนเปื้อนเชื้อซัลโมเนลลาในอุตสาหกรรมสัตว์ปีกของสหภาพยุโรป	ความรู้/ทักษะเฉพาะทางในสายงาน	3	3	ชุมชนนักปฏิบัติ	ก.ย.-62						
256	นางสาวแพรวา ศรีสังข์	พนักงานราชการ	แนวทางลดความเสี่ยงการปนเปื้อนเชื้อซัลโมเนลลาในอุตสาหกรรมสัตว์ปีกของสหภาพยุโรป	ความรู้/ทักษะเฉพาะทางในสายงาน	3	3	หน่วยงานกรมฯ จัดอบรมเอง	ก.ย.-62						

257	นางสาวพรทิพย์ พิระพัฒน์พงษ์	พนักงานราชการ	แนวทางลดความเสี่ยงการปนเปื้อนเชื้อซัลดิมเนลลาในอุตสาหกรรมสัตว์ปีกของสหภาพยุโรป	ความรู้/ทักษะเฉพาะทางในสายงาน	3	3	ชุมชนนักปฏิบัติ	ก.ย.-62							
258	นายณัฐกิจ จิงเจริญสุขยั้ง	พนักงานราชการ	แนวทางลดความเสี่ยงการปนเปื้อนเชื้อซัลดิมเนลลาในอุตสาหกรรมสัตว์ปีกของสหภาพยุโรป	ความรู้/ทักษะเฉพาะทางในสายงาน	3	3	หน่วยงานกรมฯ จัดอบรมเอง	ก.ย.-62							
259	นางสาวสุจิตรา ภูักิ่งหิน	พนักงานราชการ	แนวทางลดความเสี่ยงการปนเปื้อนเชื้อซัลดิมเนลลาในอุตสาหกรรมสัตว์ปีกของสหภาพยุโรป	ความรู้/ทักษะเฉพาะทางในสายงาน	3	3	หน่วยงานกรมฯ จัดอบรมเอง	ก.ย.-62							
260	นายอัมรินทร์ สมานชาติ	พนักงานราชการ	แนวทางลดความเสี่ยงการปนเปื้อนเชื้อซัลดิมเนลลาในอุตสาหกรรมสัตว์ปีกของสหภาพยุโรป	ความรู้/ทักษะเฉพาะทางในสายงาน	3	3	หน่วยงานกรมฯ จัดอบรมเอง	ก.ย.-62							
261	นายเศรษฐสุลันท์ หัวใจแก้ว	พนักงานราชการ	แนวทางลดความเสี่ยงการปนเปื้อนเชื้อซัลดิมเนลลาในอุตสาหกรรมสัตว์ปีกของสหภาพยุโรป	ความรู้/ทักษะเฉพาะทางในสายงาน	3	3	หน่วยงานกรมฯ จัดอบรมเอง	ก.ย.-62							
262	นายเฉลิมพล อรรถชาติ	พนักงานราชการ	แนวทางลดความเสี่ยงการปนเปื้อนเชื้อซัลดิมเนลลาในอุตสาหกรรมสัตว์ปีกของสหภาพยุโรป	ความรู้/ทักษะเฉพาะทางในสายงาน	3	3	หน่วยงานกรมฯ จัดอบรมเอง	ก.ย.-62							
263	นางสาวนพสิริ นาคสิทธิ์วงษ์	พนักงานราชการ	แนวทางลดความเสี่ยงการปนเปื้อนเชื้อซัลดิมเนลลาในอุตสาหกรรมสัตว์ปีกของสหภาพยุโรป	ความรู้/ทักษะเฉพาะทางในสายงาน	3	3	หน่วยงานกรมฯ จัดอบรมเอง	ก.ย.-62							
264	นางสาวนพร ลิ้มกุล	พนักงานราชการ	แนวทางลดความเสี่ยงการปนเปื้อนเชื้อซัลดิมเนลลาในอุตสาหกรรมสัตว์ปีกของสหภาพยุโรป	ความรู้/ทักษะเฉพาะทางในสายงาน	3	3	หน่วยงานกรมฯ จัดอบรมเอง	ก.ย.-62							
265	นางสาวชานาการนต์ โชติพุทธิกุล	พนักงานราชการ	แนวทางลดความเสี่ยงการปนเปื้อนเชื้อซัลดิมเนลลาในอุตสาหกรรมสัตว์ปีกของสหภาพยุโรป	ความรู้/ทักษะเฉพาะทางในสายงาน	3	3	หน่วยงานกรมฯ จัดอบรมเอง	ก.ย.-62							
266	นางสาวอัญญาลักษณ์ ธงไชย	พนักงานราชการ	แนวทางลดความเสี่ยงการปนเปื้อนเชื้อซัลดิมเนลลาในอุตสาหกรรมสัตว์ปีกของสหภาพยุโรป	ความรู้/ทักษะเฉพาะทางในสายงาน	3	3	หน่วยงานกรมฯ จัดอบรมเอง	ก.ย.-62							

267	นายภูริศ ไซมมงคล	พนักงานราชการ	แนวทางลดความเสี่ยงการปนเปื้อนเชื้อซัลดิมเนลลาในอุตสาหกรรมสัตว์ปีกของสหภาพยุโรป	ความรู้/ทักษะเฉพาะทางในสายงาน	3	3	หน่วยงานกรมฯ จัดอบรมเอง	ก.ย.-62						
268	นายบุษย์ ชูชัยแสงรัตน์	พนักงานราชการ	แนวทางลดความเสี่ยงการปนเปื้อนเชื้อซัลดิมเนลลาในอุตสาหกรรมสัตว์ปีกของสหภาพยุโรป	ความรู้/ทักษะเฉพาะทางในสายงาน	3	3	หน่วยงานกรมฯ จัดอบรมเอง	ก.ย.-62						
269	นางสาวธินิดา ซโลธร	พนักงานราชการ	แนวทางลดความเสี่ยงการปนเปื้อนเชื้อซัลดิมเนลลาในอุตสาหกรรมสัตว์ปีกของสหภาพยุโรป	ความรู้/ทักษะเฉพาะทางในสายงาน	3	3	หน่วยงานกรมฯ จัดอบรมเอง	ก.ย.-62						
270	นางสาวอากากุล บุญเลิศ	พนักงานราชการ	แนวทางลดความเสี่ยงการปนเปื้อนเชื้อซัลดิมเนลลาในอุตสาหกรรมสัตว์ปีกของสหภาพยุโรป	ความรู้/ทักษะเฉพาะทางในสายงาน	3	3	ชุมชนนักปฏิบัติ	ก.ย.-62						
271	นายอภิพงษ์ ศรีแก้ว	พนักงานราชการ	แนวทางลดความเสี่ยงการปนเปื้อนเชื้อซัลดิมเนลลาในอุตสาหกรรมสัตว์ปีกของสหภาพยุโรป	ความรู้/ทักษะเฉพาะทางในสายงาน	3	3	หน่วยงานกรมฯ จัดอบรมเอง	ก.ย.-62						
272	นางสาวจิรัฐิติ หอมสุนทร	พนักงานราชการ	แนวทางลดความเสี่ยงการปนเปื้อนเชื้อซัลดิมเนลลาในอุตสาหกรรมสัตว์ปีกของสหภาพยุโรป	ความรู้/ทักษะเฉพาะทางในสายงาน	3	3	หน่วยงานกรมฯ จัดอบรมเอง	ก.ย.-62						
273	นางสาวศศลักษณ์ โยธาฑูณ	พนักงานราชการ	แนวทางลดความเสี่ยงการปนเปื้อนเชื้อซัลดิมเนลลาในอุตสาหกรรมสัตว์ปีกของสหภาพยุโรป	ความรู้/ทักษะเฉพาะทางในสายงาน	3	3	หน่วยงานกรมฯ จัดอบรมเอง	ก.ย.-62						
274	นางสาวอากัษย์กร นันทา	พนักงานราชการ	แนวทางลดความเสี่ยงการปนเปื้อนเชื้อซัลดิมเนลลาในอุตสาหกรรมสัตว์ปีกของสหภาพยุโรป	ความรู้/ทักษะเฉพาะทางในสายงาน	3	3	ชุมชนนักปฏิบัติ	ก.ย.-62						